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I. Các câu hỏi/đề xuất/phản ánh tổng hợp từ Hội nghị đối thoại cấp khoa 

A. Các câu hỏi liên quan đến hoạt động đào tạo 

Câu 1. Nâng cấp trang đăng kí học để hệ thống không bị sập mỗi mùa đăng kí tín chỉ. 

Trả lời: Trang đăng ký học thuộc hệ thống dùng chung của ĐHQGHN, đã được xây 

dựng, nâng cấp và chạy ổn định nhiều năm nay cho tất cả các đơn vị trong ĐHQGHN. 

Trong thời gian sinh viên đăng ký học, Nhà trường luôn bố trí cán bộ hỗ trợ. Các vấn đề 

khó khăn và vướng mắc phát sinh mong các em phản hồi ngay khi xảy ra tình huống. Bên 

cạnh đó vẫn còn hiện tượng một số sinh viên đã sử dụng các công cụ khác tác động vào 

hệ thống đăng ký học. Do vậy, nhân dịp này cũng nhờ các em góp phần truyền thông tới 

các bạn đó việc thể hiện sự văn minh khi sử dụng các hệ thống mạng, hệ thống dùng 

chung của Nhà trường. 

Câu 2. Với các đề xuất về mở lớp học phần: Nhà trường nên mở thêm lớp KNM cho 

sinh viên khoa CNTT ở kỳ I. 

Trả lời: Việc tổ chức lớp học trong HK căn cứ vào tiến trình học tập các Khóa và lượng 

nhu cầu của sinh viên (đã tham gia khảo sát). Nếu các em học theo tiến trình bình thường 

thì không cần điều chỉnh, tuy nhiên với các em không học theo tiến trình này thì PĐT vẫn 

bố trí hỗ trợ. Cụ thể hàng kỳ, trước khi tổ chức lớp học, PĐT đều có khảo sát và mở thêm 

lớp theo nhu cầu của SV. 

Câu 3. Với ý kiến về địa điểm học các môn: Phòng ĐT xếp phòng học bên viện cơ hơi 

xa trường. 

Trả lời: Trường ta có đặc thù hợp tác tốt với các Viện và Doanh nghiệp trong công tác 

đào tạo. Các em đi sang Viện Cơ có vất vả hơn nhưng được trải nghiệm môi trường hàn 

lâm chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, khi sắp xếp lịch TKB, PĐT đã cố gắng hạn chế tối đa 

việc di chuyển trong từng buổi học của Sinh viên, Giảng viên. 

Câu 4. Về vấn đề điểm danh sinh viên đi học tại các lớp học phần: Cần nghiêm túc 

hơn trong vấn đề điểm danh và quy định giờ giấc. 

Trả lời: Việc duy trì và nâng cao kỷ cương nề nếp học tập nói chung và điểm danh nói 

riêng luôn được Nhà trường quan tâm và cần sự phối hợp của các bên liên quan. Ngoài 

việc giao quyền cho GV giảng dạy, Nhà trường cũng đã đang tăng cường ứng dụng công 



nghệ như hệ thống điểm danh dựa vào nhận diện khuôn mặt, ngoài ra cũng đề nghị sinh 

viên tuân thủ đúng giờ giấc theo lịch học trong thời khóa biểu. 

Câu 5. Về vấn đề Website môn học: Web học online thường xuyên bị lag hoặc bị sập 

khiến sinh viên gặp khó khăn trong công tác học tập. 

Trả lời: Nhà trường đã nâng cấp hệ thống mạng và bố trí đội ngũ theo dõi, hỗ trợ trong 

việc học trực tuyến để xử lý, khắc phục kịp thời các bất thường. Bên cạnh đó có một số 

công cụ học trực tuyến có thể lựa chọn thay đổi để tối ưu nhất cho công tác giảng dạy học 

tập. Tuy nhiên trong điều kiện dịch bệnh, tất cả các đơn vị, trường học đều sử dụng hình 

thức trực tuyến nên đường truyền và băng thông đôi lúc quá tải, Nhà trường mong muốn 

nhận được phản hồi ngay khi xảy ra trục trặc để hỗ trợ kịp thời.  

Câu 6. Việc thay đổi công nhận chứng chỉ vào giữa kỳ 2 năm 4 đột ngột làm sinh viên 

chưa chuẩn bị kịp thi chứng chỉ, ảnh hưởng đến thời gian ra trường của sinh viên 

năm cuối K62. Nếu học Tiếng anh B1 tại trường thì lịch thi quá muộn (15/06/2021) thì 

không kịp cho sinh viên K62M xét tốt nghiệp. 

Trả lời: Đây là quy định của ĐHQGHN, và Nhà trường đã cố gắng truyền tải đến sinh 

viên một cách nhanh nhất. Mặt khác, trong cả quá trình học tập, chuẩn đầu ra của mỗi 

chương trình đều đã yêu cầu Tiếng Anh B1 đủ 4 kỹ năng (chứ không chỉ riêng loại chứng 

chỉ nào). Đối với các sinh viên học và thi HP Tiếng Anh B1 trong HK II này, Nhà trường 

sẽ làm việc với Trường ĐHNN để có điểm sớm nhất có thể. 

Câu 7. Thời gian xét tốt nghiệp theo lịch của Nhà trường từ 3-7 tháng 6 nhưng một số 

môn thi của sinh viên diễn ra sau thời gian này, ví dụ: Tiếng anh B1. Liệu những sinh 

viên ngày có kịp xét tốt nghiệp trong đợt này không? Mong nhà trường có hướng giải 

quyết và tạo điều kiện? 

Trả lời: Sau khi Hội đồng họp xét tốt nghiệp, sinh viên sẽ có khoảng thời gian phản hồi, 

cập nhật, bổ sung các điều kiện tốt nghiệp. P.ĐT chỉ chốt danh sách tốt nghiệp sau khi hết 

hạn phản hồi và luôn tạo điều kiện tối đa để sinh viên có thể tốt nghiệp. 

Câu 8. Thêm mục kết quả các tín chỉ bắt buộc như thể dục, quân sự vào trang kết quả 

học tập giúp cho sinh viên chủ động hơn. 

Trả lời: Cổng thông tin đào tạo là cổng dùng chung của ĐHQGHN, ghi nhận đề xuất của 

sinh viên để làm việc với Trung tâm Ứng dựng Công nghệ thông tin. Tuy nhiên Nhà 

trường cũng đã chủ động xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn học vụ cho sinh viên, giúp các 

em nắm bắt và thực hiện tiến trình đào tạo tốt hơn, dự kiến hệ thống này sẽ đưa vào sử 

dụng từ năm học tới. 

Câu 9. Nhà trường cho sinh viên thực hành các kỹ năng mềm thường xuyên hơn. 

Trả lời: Trong CTĐT, kỹ năng mềm hiện đã đươc lồng ghép vào trong các học phần của 

CTĐT trong đó có một số học phần được tăng cường hơn như các học phần thực tập, học 

phần bổ trợ, ... Bên cạnh đó các em sinh viên cũng cần chủ động hơn để tận dụng các cơ 

hội khác nữa được tạo ra trong môi trường học tập của Nhà trường như tích cực trao đổi, 



thảo luận trong giờ học, tham gia các hoạt động hướng nghiệp, chuyên môn, … do Nhà 

trường tổ chức. 

Câu 10. Nhà trường cần cải thiện cổng đăng ký học. 

Trả lời: Trang đăng ký học thuộc hệ thống dùng chung của ĐHQGHN, đã được xây 

dựng, nâng cấp và chạy ổn định nhiều năm nay cho tất cả các đơn vị trong ĐHQGHN. 

Câu 11. Sinh viên có nguyện vọng năm sau vẫn được tiếp tục học ở Xuân Thủy. 

Trả lời:  Các khu Giảng đường của Nhà trường tại khu vực Xuân Thủy đã, đang và sẽ 

được bố trí giảng dạy và học tập ổn định như thời gian qua. Vì vậy, chưa rõ đề xuất của 

sinh viên để có thể trả lời được tường minh hơn.  

B. Các câu hỏi liên quan đến cơ sở vật chất 

Câu 1. Đề nghị nhà trường cải thiện chất lượng các phòng tự học, thêm các trang thiết 

vui chơi, giải trí và hỗ trợ học tập. 

Trả lời: Hiện các phòng tự học đã được đầu tư phục vụ tốt cho việc tự học, và sẽ tiếp tục 

được mở rộng và nâng cấp trong thời gian tới. Việc đề xuất thêm các trang thiết bị phục 

vụ vui chơi, giải trí là chưa phù hợp với thực tế hiện nay. 

Câu 2. Đề nghị Nhà trường thay cổng kết nối máy chiếu bằng HDMI thay vì VGA. 

Trả lời: Hiện tại, các máy chiếu tại các giảng đường đều có dây chuyển đổi để phục vụ 

nhiều loại máy tính khác nhau trong đó có HDMI (riêng HDMI đã bố trí chuyển đổi từ 5 

năm trước đến nay), các dây chuyển đổi này được để ở phòng chờ giảng.  

Câu 3. Khuôn viên trường, các giảng đường còn ít thùng đựng rác, mong muốn nhà 

trường thêm các thùng đựng rác ở trong khuôn viên trường, các giảng đường để sinh 

viên tiện sử dụng.  

Trả lời: Nhà trường đã thực hiện bổ sung 

Câu 4. Quạt ở 1 số phòng học bị hỏng. 

Trả lời: Phòng HCQT đã rà soát và thay thế các quạt hỏng tại các khu giảng đường. 

Câu 5. Nâng cấp phòng máy để SV thuận lợi trong quá trình thực hành. 

Trả lời: Năm 2020, NT đã thay mới 2 phòng máy tính (PM305-G2, 307-G2) và bổ sung 

thêm 1 phòng máy 402-E5, theo kế hoạch năm 2021 sẽ tiếp tục thay mới tối thiểu 2 

phòng máy tính. 

Câu 6. Cơ sở vật chất của trường vẫn còn thiếu thốn, đề xuất nhà trường nên đầu tư 1 

phòng to hơn để thực hành, ví dụ có một Xưởng cơ khí tầm 50m2 ở Xuân Thủy hoặc 

có thể sử dụng chung không gian và thiết bị với Xưởng cơ khí. 

Trả lời: Đầu năm 2021, Nhà trường đã bàn giao 1 phòng 58m2 cho Viện HKVT dùng 

làm nơi vừa làm việc và hướng dẫn sinh viên thực tập, bên cạnh đó đã bố trí 4 phòng trên 

Hòa lạc (tương đương 160m2) sẽ đưa vào sử dụng từ năm học mới 2021 này. 



Câu7. Sửa sang nhà vệ sinh nữ ở Giảng đường 2 và sửa máy lọc nước ở G2 (hỏng chỗ 

nước nóng). 

Trả lời: Hiện nay, hệ thống cung cấp nước uống, hệ thống nhà vệ sinh đã được sửa và 

đang đảm bảo cho người học sử dụng. Qua đây, Nhà trường cũng đề nghị sinh viên nâng 

cao ý thức hơn nữa trong việc sử dụng nhà vệ sinh cũng như các không gian dùng chung. 

Câu 8. Kiến nghị nhà trường có phòng tự học cho sinh viên chương trình chuẩn. 

Trả lời: Hiện nay, do mục tiêu và yêu cầu về chuẩn đầu ra đối với CT CLC23 cao hơn 

CT chuẩn, do đó tiến độ học tập và cường độ học tập của SV ở CT này đòi hỏi nhiều hơn, 

nên thường xuyên bố trí trợ giảng hoặc cộng tác viên để hỗ trợ SV CLC nâng cao hiệu 

quả của việc tự học. Vì vậy, Nhà trường đã bố trí 1 số phòng tự học ngay sát các lớp học 

dành riêng cho SV CLC23; các bạn SV học theo CT chuẩn sử dụng phòng tự đọc tại thư 

viện ĐHQGHN, rất gần với các khu giảng đường của Trường Công nghệ, và phòng tự 

đọc này luôn mở cửa phục vụ từ 7h30 đến 18h giờ hàng ngày. 

Câu 9. Mạng internet Nhà trường rất yếu, không sử dụng được, đề xuất lắp thêm 

mạng wifi. 

Câu 10. Đề xuất Nhà trường nâng cấp hệ thống mạng và máy tính hỗ trợ sinh viên 

trong giờ học thực hành, hạn chế sự cố mất mạng, hỏng hóc khiến sinh viên không 

học tập hiệu quả. 

Câu 11. Nâng cấp hệ thống Wifi của Trường. Nâng cấp phòng máy để sinh viên thuận 

lợi trong quá trình thực hành. 

Câu 12. Mong Nhà trường có thể khắc phục về vấn đề về kết nối internet trong các 

giảng đường, mạng internet hay chập chờn và yếu. 

Trả lời câu 9+10+11+ 12:  

 - Vào đầu tháng 4/2021, Nhà trường đã tăng cường thêm 4 đường truyền Internet tốc độ 

cao, cùng với đó là mới đưa vào triển khai hệ thống mạng Wifi từ Dự án IoT. Việc Nhà 

trường đầu tư đường truyền và thiết bị mạng phục vụ cho giảng dạy và học tập nên sinh 

viên nên sử dụng mạng cho mục đích này, không sử dụng mạng cho các mục đích khác 

làm ảnh hưởng đến băng thông chung của cả Trường. 

- Về máy tính tại các Phòng máy tính thực hành, Nhà trường cũng đang từng bước thay 

thế dần các trang thiết bị đã quá hạn sử dụng hoặc bị hỏng hóc. Khi sinh viên gặp sự cố 

máy tính/mạng cần báo lại giảng viên để có thể báo lại cho cán bộ kỹ thuật xử lý sớm 

nhất. 

Câu 13. Về vấn đề đường truyền có sinh viên phản ánh tình như sau: Hệ thống wifi và 

server học online của Nhà trường còn chậm thường xuyên bị giật - lag, không đáp 

ứng được nhu cầu học tập. 

Trả lời: Về hệ thống máy chủ Nhà trường cũng đã được đầu tư nâng cấp. Nhưng với số 

lượng người học khá lớn nên chưa đáp ứng hết nhu cầu học online (đặc biệt trong mùa 

Covid) nên ngoài hệ thống của Trường, Nhà trường (qua ĐHQG) cũng bổ sung thêm 

phương thức học online bên ngoài như MS Team để hỗ trợ thêm. Rất cám ơn sự đóng 



góp ý kiến của các bạn sinh viên. Trung tâm máy tính sẽ luôn cố gắng hơn nữa để có thể 

đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giảng dạy và học tập của Nhà trường. 

Câu 14. Mong muốn Nhà trường có thể nâng cấp và điều chỉnh cho hệ thống wifi tại 

giảng đường 3 được ổn định, để phục vụ tốt cho nhu cầu học tập của sinh viên. 

Trả lời: Về hệ thống mạng Wifi bên Khu giảng đường 3, TTMT đã khắc phục xong sự 

cố. 

Câu 3. Một số bạn đăng nhập vào wifi của Trường không được, mặc dù đã đổi mật 

khẩu. 

Trả lời: Khi sinh viên gặp vấn đề về tài khoản không vào được Email/Wifi, cần mang 

theo thẻ sinh viên qua Trung tâm máy tính nhà G2 gặp cán bộ kỹ thuật để được xử lý. 

C. Các câu hỏi liên quan đến hoạt động hỗ trợ sinh viên 

Câu 1. Hiện tại có 2 phòng thực hành ở Hòa Lạc, nhưng chưa có bạn nào lên thực 

hành. Muốn đề xuất nhà trường tổ chức thăm quan để sinh viên có thể biết thêm các 

thiết bị. 

Trả lời: Hiện Nhà trường đang triển khai phương án khai thác CSVC tại Hòa Lạc trong 

đó có PTN của Viện CN HKVT. Các em sẽ được tiếp cận với trang thiết bị trong thời 

gian sớm nhất có thể. 

Ngoài ra, theo chỉ đạo của ĐHQGHN về việc tăng cường công tác thực hành, thực tập 

cho sinh viên, trong thời gian qua Nhà trường cũng đã đẩy mạnh các hoạt động này. 

Trong thời gian tới, Viện sẽ bố trí sắp xếp để sinh viên có thể tiếp cận được với các 

phòng thực hành nói trên. 

Câu 2. Kiến nghị Nhà trường tổ chức ngày hội việc làm và mời một số công ty phù hợp 

với ngành đào tạo của khoa. Đề nghị Trường cung cấp thêm nhiều thông tin công ty, 

việc làm đến sinh viên. 

Trả lời: Trong những năm gần đây hoạt động tổ chức ngày hội việc làm đã dần được 

chuyên nghiệp hơn, có rất nhiều doanh nghiệp đã tham gia quảng bá cũng như tuyển 

dụng sinh viên của nhà trường, Phòng CTSV cũng đã thường xuyên đăng tuyển các vị trí 

tuyển dụng thực tập, tuyển dụng việc làm lên Website của nhà trường, trên Fanpage của 

Phòng và gửi thông tin cho các lớp trưởng share về các nhóm lớp. Tuy nhiên, số lượng 

các doanh nghiệp tuyển dụng liên quan đến các ngành của khoa Cơ chưa thực sự nhiều. 

Trong thời gian tới Nhà trường cũng sẽ phối hợp với Khoa để tìm kiếm thêm các đối tác 

cũng như các cơ hội việc làm phù hợp hơn cho sinh viên của Khoa. 

Câu 3.  Đề xuất giữ nguyên học phí trong năm học tiếp theo. 

Trả lời: Lộ trình tăng học phí hàng năm là theo quy định của Chính phủ, học phí năm học 

2020-2021 là đang thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Từ năm học 2021-2022 

mức học phí sẽ theo nghị định mới mà Chính phủ đang soạn thảo dự kiến ban hành. Tuy 

nhiên theo công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo, 

để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân 

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương trong 

thời gian qua. Bộ GDĐT đã lấy ý kiến các bộ ngành, các địa phương về dự thảo Nghị 



định và báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-

2022 ổn định không tăng so với năm học 2020-2021. Khi Chính phủ ban hành các nghị 

định mới Nhà trường sẽ cập nhật thông báo cho người học kịp thời. 

Câu 4. Mong Nhà trường tổ chức các hoạt động tình nguyện rộng rãi hơn. 

Trả lời: Nằm trong kế hoạch năm học, Đoàn trường luôn có những hoạt động tình 

nguyện thường niên như: Chương trình “Mùa đông ấm”, Chương trình “Tiếp sức mùa 

thi” và “Tình nguyện hè”, Chương trình Hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết, Hỗ trợ sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn, Hỗ trợ sinh viên mở lớp ôn thi cuối kì, tình nguyện viên cho các 

chương trình hoạt động của Nhà trường và các cấp… Để có những thông tin chi tiết này, 

các bạn sinh viên like và follow Fanpage Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại 

học Công nghệ. Ngoài ra khoa CNTT là Khoa lớn nhất trường, Đoàn trường cũng đề xuất 

LCĐ/LCH khoa CNTT mỗi đầu năm học cũng chủ động xây dựng thêm những kế hoạch 

riêng cho đơn vị mình để các hoạt động tình nguyện trở nên phong phú hơn. 

II. Các câu hỏi/đề xuất/phản ánh tổng hợp từ Hội nghị đối thoại cấp trường 

Câu 1. Em có câu hỏi là tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp thì dự định của 

Nhà trường về bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sẽ như thế nào ạ? Em nghĩ nếu có thể thì 

vẫn chờ tổ chức offline tốt hơn nhưng nếu dịch kéo dài lâu quá thì phải tính phương 

án online để kịp thời điểm ra trường. 

Trả lời: Quan trọng nhất là chất lượng của đồ án/khóa luận. Việc bảo vệ trực tiếp sẽ có 

tương tác cụ thể giữa 2 bên, nhưng về mặt chất lượng thì các bạn hoàn toàn có thể ngồi ở 

nhà bảo vệ vẫn tốt, các thầy ngồi từ xa vẫn có thể đánh giá. Việc này cũng thể hiện thế 

mạnh về công nghệ của trường ĐHCN. Tuy nhiên, khi chuyển bảo vệ trực tiếp thành trực 

tuyến, chúng ta cần phải đảm bảo đầy đủ chất lượng. Thứ nhất là đảm bảo chất lượng 

sinh viên. Thứ hai là đảm bảo tính công bằng. Như vậy mới được tính là thành công và 

giữ được hệ thống của nhà trường. Hiện tại, nhà trường đang bàn bạc kỹ vấn đề này và sẽ 

sớm có phương án cụ thể để vừa đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh vừa đảm bảo 

chất lượng và công bằng cho các bạn sinh viên, để các bạn ra trường đúng hạn. 

Vừa qua, nhà trường tổ chức sự kiện Hội nghị sinh viên NCKH với gần 40 công trình đã 

được bảo vệ online thành công ở 3 hội đồng. Các tiêu chí và triển khai cách đánh giá của 

hội đồng cũng tương tự như khóa luận tốt nghiệp và đã rất thành công. Do đó, chúng ta 

cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo tích cực, ứng dụng công nghệ của nhà trường. 

Vì vậy, nhà trường cũng đang xây dựng phương án bảo vệ khóa luận trực tuyến trong 

trường hợp dịch kéo dài mà không xác định được thời điểm kết thúc phù hợp với thời 

điểm tốt nghiệp của sinh viên. 

Câu 2. Em có câu hỏi về chương trình thực tập cho sinh viên ngành CNTT CLC trong 

năm 3. Khi đó sinh viên có quyền lợi gì, em muốn tìm hiểu thêm về chương trình thực 

tập ạ? 

Trả lời: Thực tập chính thức vào hè kết thúc năm thứ 3, đó là thời điểm chúng ta có 

tương đối đủ kiến thức nền tảng để áp dụng ra thực tế. Các chương trình CLC có hỗ trợ 

sau: hỗ trợ tìm doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp đối tác với khoa để tìm được vị trí 



phù hợp với năng lực và nhu cầu của các bạn; các bạn có mong muốn làm NCKH với các 

thầy theo định hướng nghiên cứu cũng sẽ được hỗ trợ.  

Đây là câu hỏi quan trọng với tất cả sinh viên của nhà trường. Chúng ta là ngành kỹ 

thuật, việc sinh viên có kiến thức về thực hành, thực tập là việc rất quan trọng. Và trong 

quá trình 4 năm học, nếu chúng ta có thể tích lũy những kiến thức thực tế này từ doanh 

nghiệp thì đó là một chìa khóa quan trọng cho các em khi ra trường. Tuy nhiên, các em 

phải hiểu rõ những kỹ năng đấy chỉ học được, nhận được khi chúng ta lao động và sử 

dụng đúng hướng. Vậy nên khi các em nắm rõ được nguyện vọng, định vị được mục đích 

của mình sau khi ra trường thì nên tập trung để thực tập đúng hướng, tránh việc đi thực 

tập chỉ để lấy điểm. Nhà trường mong muốn tổ chức những chương trình thực có chất 

lượng, do đó chỉ chú trọng các DN có chất lượng, hợp tác và cam kết rõ ràng. Nhà trường 

khuyến khích sinh viên chủ động tìm DN phù hợp với mình. Trong trường hợp các bạn 

không tìm được nhà trường sẽ có kênh kết nối hỗ trợ, mong các bạn sẽ tìm được như 

nguyện vọng.  

Câu 3. Lúc trước em có tìm hiểu được 40 công ty có liên kết với Trường và được 

Trường công nhận thực tập, nếu em lựa chọn 1 công ty ngoài danh sách Nhà trường 

đưa ra thì có được công nhận thực tập không ạ. 

Trả lời: Từ góc nhìn BGH luôn mong đợi sinh viên chủ động tìm DN phù hợp với mình. 

Nhưng nhà trường chỉ ủng hộ các DN hướng dẫn thực tập sinh viên một cách bài bản, 

chất lượng và mong muốn sinh viên có thể thực tập để lấy kiến thức thực sự. Do vậy, khi 

các bạn nộp tên DN lên Khoa, thì các Thầy/Cô sẽ có trách nhiệm kết nối và xác minh, 

nếu DN đáp ứng được thì Khoa sẽ chấp nhận. 

Khoa đã đưa danh sách các công ty đã được khoa xác nhận về môi trường, chất lượng. 

Nếu các em lựa chọn các công ty trong danh sách này thì sẽ được công nhận luôn còn nếu 

ngoài danh sách thì sẽ mất thời gian hơn để khoa kết nối và làm việc để xác nhận. Nếu 

đạt yêu cầu thì khi đó khoa sẽ chấp nhận kết quả thực tập của các em. 

Câu 4. Em nhận thấy có 1 vấn đề là qua thực tế phỏng vấn, một số bạn sinh viên nhận 

thấy có 1 vài DN mang lại cơ hội học tập và phát triển tốt nhưng lại không được nhiều 

sinh viên biết đến và không có trong danh sách DN thực tập của nhà trường. Em nghĩ 

sẽ rất tuyệt nếu có 1 kênh để sinh viên có thể chia sẻ những thông tin đó cho các bạn 

khác trong trường để nâng cao cơ hội của tất cả sinh viên lên. 

Trả lời: Làm thế nào để có được diễn đàn chung về vấn đề này, có thể là diễn đàn chung 

toàn Trường hoặc theo từng ngành đào tạo. Có thể diễn đàn này là diễn đàn nội bộ thôi để 

chúng ta nhận xét, đánh giá về DN vì nếu nhận xét mà thông tin rộng quá thì sẽ ảnh 

hưởng không tốt đến DN. Tuy nhiên, cần hiểu rõ tại sao Nhà trường lại giới hạn các DN 

không cho sinh viên đi đến bất cứ DN nào các em thích. Vì trong lịch sử, có nhiều bạn 

sinh viên có kỷ luật, thái độ và kết quả học tập không tốt. Nên họ lựa chọn DN quen biết 

giúp xác nhận trong khi không đi thực tập, dẫn đến điểm không thực chất. Với cam kết 

của nhà trường trong việc đảm bảo đào tạo chất lượng cao, sinh viên ra trường phải có 

kiến thức thật nên nhà trường sẽ phải kiểm soát và giới hạn danh sách DN. 



Nguồn danh sách các doanh nghiệp cần được bổ sung thường xuyên theo thời gian từ các 

hợp tác của Nhà trường, Khoa và chính bản thân sinh viên trong quá trình đi thực tập. 

Câu 5. Kỹ thuật Robot là bộ môn mới nên giáo trình chưa được đầy đủ, không biết có 

được đảm bảo để cho ra đầu ra ổn định không. Về vấn đề thực tập, em thấy VN chưa 

có nhiều DN về robot thì không biết nhà trường có kế hoạch gì cho sinh viên thực tập 

để ra trường không ạ? 

Trả lời: Trong khung CTĐT, các môn học thì đều có đề cương chi tiết và giáo trình kèm 

theo. Nếu sinh viên thấy thiếu giáo trình ở môn nào thì có thể gửi thông tin chi tiết về 

khoa để được hỗ trợ. Có thể có một số môn còn đang thiếu giáo trình tiếng Việt, giáo 

trình này đang trong quá trình biên soạn và cập nhật bổ sung. Liên quan đến vấn đề thực 

tập, ngành robot, trên thực tế thì khoa đang triển khai thực tập cho khóa K63R, trong quá 

trình liên hệ với một số DN theo đặc thù của ngành thì cũng đã có một số công ty đáp 

ứng đầy đủ theo đặc thù ngành của chúng ta nên các em có thể yên tâm. Còn cụ thể, vì 

các em hiện là sinh viên năm hai chưa tiếp cận gần với môn học thực tập ngành nên sau 

khi khoa triển khai xong chương trình cho K63 sẽ cung cấp thêm thông tin cho các em để 

các em yên tâm hơn trong quá trình học tập. 

Ngành robot là một chương trình liên ngành mới của trường ĐHCN, đó là ngành KHMT, 

KT điều khiển và Cơ kỹ thuật. Các bạn được học những môn liên ngành của 3 đơn vị này 

cũng như triết lý mới của ngành robot. Các bạn được học những sự trải nghiệm, robot có 

thể là rất nhiều thứ, chúng ta phải mở rộng khái niệm robot ra. Khi hiểu như thế thì các 

bạn sẽ thấy được có rất nhiều DN các bạn có thể thực tập được chứ không phải cứ DN có 

tên robot mới liên quan đến ngành học. Trên cơ sở đó, nhà trường mong là các bạn sẽ tìm 

được và thực tập được ở những DN các bạn yêu thích, học được đúng những kỹ năng mà 

các bạn mong muốn. Còn về giáo trình, trường chúng ta là trường về công nghệ kỹ thuật 

nên các môn học luôn cập nhật và thay đổi thường xuyên, kể cả về chương trình, đề 

cương và bài giảng. Do đó, nhiều môn học, các thầy cô sẽ sử dụng giáo trình tiếng anh để 

giảng dạy vì có như vậy chúng ta mới tiếp cận gần hơn với nền khoa học mới ở phía 

ngoài. Vì vậy, đề nghị là bên cạnh giáo trình các thầy cô đã cung cấp thì các bạn cần mở 

rộng thêm ra. Nếu trong trường hợp gặp khó khăn trong việc mượn hay tải giáo trình thì 

đề nghị các bạn liên hệ ngay với nhà trường để được hỗ trợ, thông qua kênh là các khoa 

chuyên môn.  

Câu 6. Tính từ lúc thành lập tới nay CLB cũng đã được gần 2 năm, hoạt động của 

thành viên khá sôi nổi, đều đặn, đạt được một vài thành tích từ các cấp khác 

nhau, đúng với tinh thần sứ mệnh mà CLB đề ra. Trong thời gian hoạt động, phát 

sinh khá nhiều vấn đề từ nhỏ tới lớn nhưng đều được các bạn giải quyết khó khăn tốt, 

đâu đó đã giảm. Nhưng có vấn đề lớn nhất mà CLB vẫn rất khó khăn là về vấn đề tài 

chính ạ. Vì điều kiện nhà trường không có sân bãi, do đó CLB đã phải ra bên ngoài 

nhà trường và phí thuê hàng tháng thì khá là lớn. Em muốn hỏi là nhà trường có 

chính sách nào khuyến khích về vấn đề này không ạ (Ví dụ như hỗ trợ khoản phí thuê 

sân bãi ạ)? Và nếu có thì thủ tục cần phải làm những gì để có được sự hỗ trợ này ạ?  



Trả lời: Trước hết rất xin lỗi các bạn vì trong điều kiện cơ sở vật chất của VN nói chung, 

Trường ĐHCN nói riêng cũng như bối cảnh của ĐHQGHN, thì việc chưa tìm được khu 

vực để các bạn học tập kỹ năng liên quan đến thể thao và văn hóa thì thực sự là thiếu sót. 

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ cố gắng để có được một cách đầy đủ và phù hợp cho 

các bạn sinh viên. Tuy nhiên, việc đó cần phải có thời gian. Việc thành lập CLB cho các 

bạn sinh viên nhà trường rất khuyến khích nên rất mong muốn các bạn sinh viên chủ 

động, sáng tạo trong các hoạt động. Nhìn một cách trực diện, việc xử lý các khó khăn 

phát sinh trong quá trình hoạt động có thể giúp các bạn học được rất nhiều thứ.  

Trong thời gian qua ngoài việc học tập, nhà trường cũng rất chú trọng phát triển các hoạt 

động khác, đặc biệt là các hoạt động phát triển sức khỏe cho sinh viên. Song song với các 

hoạt động đó thì các cuộc thi liên quan cũng được nhà trường quan tâm, hỗ trợ và tài trợ. 

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên sẽ làm đầu mối trao đổi cụ thể về 

lộ trình và kế hoạch hoạt động của các CLB và trình Ban giám hiệu xem xét có những 

hình thức hỗ trợ phù hợp cho sinh viên.   

Câu 7. Trong hội nghị đối thoại sinh viên Bộ môn có 1 số vấn đề như các thông tin về 

học bổng và thông tin về các cuộc thi học sinh giỏi không được triển khai cụ thể đến 

sinh viên mà chỉ đăng trên web Nhà trường nên 1 số bạn sinh viên bị chậm hoặc 

không nắm được thông tin ạ. Kính mong Nhà trường có thể tạo điều điện cho các sinh 

viên tiếp cận gần hơn với các thông tin đó ạ. 

Trả lời: Tất cả các thông tin liên quan đến các cuộc thi, học bổng Nhà trường sẽ đăng 

trên kênh chính thống là website, sau đó là gửi mail đến sinh viên. Ngoài ra, có thêm một 

kênh là gửi thông tin đến các bạn lớp trưởng trong các nhóm. Tuy nhiên, có thể trong thời 

gian vừa qua do tình tình covid hoặc do rất nhiều thông tin mà nhà trường cập nhật, hệ 

thống mail được gửi liên tục thì có thể các bạn bị bỏ lỡ. Trong thời gian tới, nhà trường 

sẽ chắt lọc thông tin hơn và sẽ có nhiều kênh để truyền tải đến sinh viên hơn. Và cũng rất 

mong các bạn lớp trưởng chủ động phối hợp với nhà trường hỗ trợ đưa thông tin về lớp.  

Câu 8. Trong quá trình học tập thì chúng em cũng có những môn học cần thực hành 

về mảng cơ khí, tuy nhiên hiện tại em thấy Viện chưa có phòng thực hành cơ khí nào. 

Em hy vọng nhà trường có thể tạo điều kiện cho sinh viên Viện có được không gian 

thực hành cơ khí ngay tại khuôn viên trường. Em cảm ơn ạ. 

Trả lời: Việc mở ra ngành đào tạo Hàng không vũ trụ là quyết tâm rất lớn của thầy 

nguyên Giám đốc ĐHQGHN vì trong thời gian tới, VN nói chung và trường chúng ta nói 

riêng cần có những người có kỹ năng giỏi liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ và 

phải chiếm lĩnh được ngành khoa học liên quan đến lĩnh vực này. Từ đó, ngành HKVT ra 

đời với sự hợp tác chặt chẽ và đầu tư lớn của Viettel. Viện HKVT đã được ĐHQGHN và 

nhà trường đầu tư những phòng thí nghiệm rất lớn kinh phí lên đến hàng chục tỷ. Tuy 

nhiên, với điều kiện khó khăn của nhà trường về mặt bằng ở đây, mà các trang thiết bị cơ 

khí rất to phải để ở mặt bằng tầng 1 và đôi khi sử dụng sẽ tạo ra tiếng ồn lớn vì vậy nhà 

trường đã sắp xếp 4 PTN cho viện HKVT ở trên Hòa Lạc. Vừa qua, nhà trường đã được 

mở rộng thêm diện tích bên nhà E5 và đã giao cho viện HKVT một phòng làm việc 



58m2. Với hệ thống này thì đã đảm bảo cơ bản được việc thực hành, thực tập của nhiều 

môn trong chương trình đào tạo HKVT chứ không chỉ trong mảng cơ khí. 

Câu 9. Ngoài việc sinh viên tham gia NCKH cũng như tham gia các cuộc thi đại diện 

cho Nhà trường sẽ nhận được kiến thức và kinh nghiệm, thì nhà trường có quy định 

gì về quyền lợi cụ thể khác cho sinh viên không ạ?  

Trả lời: Thứ nhất với những cuộc thi như Olympic thì đã có sẵn quy chế của ĐHQGN và 

nhà trường các em sẽ được công nhận và quy đổi điểm, ngoài ra theo kinh nghiệm thì các 

em sẽ là đối tượng ưu tiên tuyển dụng hàng đầu đối với các DN. Ngoài ra, đối với các 

giải như thế này các bạn rất dễ xin học bổng để du học thạc sĩ ra nước ngoài. Ngoài ra, 

nếu các em có nguyện vọng gì thì có thể đề xuất qua Khoa để nhà trường xem xét.  

Câu 10. Hiện tại em đã và đang start up được 2 năm về mảng kinh doanh thương mại 

điện tử và cũng đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên vì công việc start up khá 

căng về mặt thời gian và công việc của em cũng không quá liên quan nhiều đến lập 

trình (những gì em được học trên trường) nên em đang có nhiều thắc mắc, những 

mối quan tâm đến việc thực tập đối với những bạn đang làm trái ngành, trái nghề như 

em. Thầy có lời khuyên nào để cân bằng công việc, việc học và lộ trình sắp tới cho 

những sinh viên như em không ạ. 

Trả lời: Hiện giờ trên thế giới có một trào lưu rất lớn, làm xong một sản phẩm thì phải ra 

được thị trường và các sản phẩm đó biến nó thành một start-up. Có thể hiểu, gần như tất 

cả các sinh viên trong đời đều ước muốn có được một sản phẩm, một thành tựu như vậy. 

Nhưng theo thống kế trên thế giới thì tỷ lệ những người start-up thành công không cao, 

những người thành công đều là những người chuẩn bị một hệ sinh thái rất tốt. Còn những 

người chỉ có ý tưởng về mặt hàn lâm khoa học thì tỷ lệ thành công không nhiều. Nhà 

trường khuyến khích các bạn sinh viên start-up để học tập nhưng nếu start-up để thành 

công trong thương mại thì có lẽ chưa khuyến khích lắm. Tất nhiên nhà trường rất vinh 

dự, tự hào nếu có bạn sinh viên thành công, nhưng nếu theo tỷ lệ trung bình thế giới để 

một bạn sinh viên thành công thì không cao, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái chung của nhà 

trường, ảnh hưởng đến các bạn sinh viên khác. Tuy nhiên, các em cần thận trọng trong 

việc làm start-up quá sớm. Hiện tại đối với các bạn đang học đại học, việc quan trọng 

nhất của các bạn là tích lũy kiến thức và kỹ năng cơ bản để tốt nghiệp. Sau khi đã tốt 

nghiệp ra trường, các em có đầy đủ kiến thức và kỹ năng hơn thì các việc chuẩn bị cho 

start-up cũng sẽ thuận lợi và chắc chắn hơn.  

Câu 11. Theo em được biết, nhà trường đã bắt đầu tuyển sinh sau Đại học cho sinh 

viên, trong đó các chuyên ngành mà nhà trường xét tuyển lại không có thạc sĩ ngành 

Hàng không Vũ trụ. Vậy sinh viên Viện Hàng không Vũ trụ sau khi ra trường có thể 

học cao học ngành này được không ạ, bên cạnh đó có thể hưởng ưu đãi như các bạn 

học cao học của các chuyên ngành khác không ạ? 

Trả lời: Nhà trường đang có quy hoạch để phát triển các ngành đào tạo sau đại học cho 

các tất cả CTĐT của trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn. Theo quy định, nhà 

trường chỉ được mở các CTĐT sau đại học nếu có các ngành đào tạo ĐH tương ứng có 



sinh viên tốt nghiệp nên một số ngành đào tạo sau đại học vẫn đang nằm trong quy 

hoạch. Nếu em đỗ vào ngành đó thì sẽ được hưởng ưu đãi giống như học viên của tất cả 

các ngành khác. Chi tiết em có thể liên hệ với Phòng Đào tạo và Viện HKVT.  

Câu 12. Em là Bí thư lớp K65R em có thắc mắc làm sao có thể tìm được thầy cô hướng 

dẫn sinh viên phát triển phần mềm, khoản ứng dụng trí tuệ nhân tạo?  

Trả lời: Trí tuệ nhân tạo đang là ngành rất hot và được sự quan tâm, triển khai của nhiều 

thầy cô, kể các các thầy cô bên CNTT, ĐTVT hay CHKT cũng đều có thực hiện, ứng 

dụng. Trí tuệ nhân tạo cũng đã đi đến những ngành rất xa so với lúc ban đầu của nó. Em 

có thể liên hệ thầy Hoàng Văn Xiêm – chủ nhiệm bộ môn hoặc cô Nguyễn Thị Thanh 

Vân và nhiều các thầy cô khác nữa. Hiện nay, GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức là một 

trong những giáo sư hàng đầu liên quan đến lĩnh vực xây dựng giao thông, cơ học. Giáo 

sư cũng đang xây dựng một nhóm nghiên cứu liên quan đến đưa AI vào trong triển khai 

việc thiết kế và nghiên cứu về cơ học.  

Câu 13. Từ ý kiến của các bạn trong lớp, em muốn hỏi trong những dịp lễ tết mong 

muốn Nhà trường có những phần quà nho nhỏ cho sinh viên ví dụ như 2 năm trước 

phòng CTSV có bookmark. Bên cạnh là phần quà tinh thần cho sinh viên về quê ăn tết 

đồng thời cũng là hình thức quảng bá hình ảnh nhà trường hiệu quả, hỗ trợ hiệu quả 

cho công tác tuyển sinh hơn.  

Trả lời: Trước hết phải khẳng định với các em trường ĐHCN là trường mong muốn đào 

tạo chất lượng cao và đào tạo tài năng cho đất nước, nhưng quả thật trường ta các màu 

sắc còn khá truyền thống và cũng chưa thực sự nhanh nhạy với sự thay đổi của xã hội. 

Trong thời gian tới, nhà trường rất mong muốn đẩy mạnh các ý tưởng sáng tạo vì vậy sẽ 

thành lập phòng truyền thông và tuyển sinh và đẩy mạnh được thương hiệu của nhà 

trường. Trong đó sẽ bao gồm nhiều sản phẩm có thể đẩy mạnh hình ảnh, thương hiệu của 

nhà trường. Nhà trường sẽ ghi nhận ý kiến đóp góp của em và sẽ giao cho các đơn vị thực 

hiện việc này là phòng CTSV, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Nhưng tất cả sản phẩm 

mang tính định vị thương hiệu của nhà trường sẽ cần phải đảm bảo được sự sáng tạo 

không lặp lại, không nhàm chán. Ngoài ra, nhà trường luôn mong muốn có thể hỗ trợ 

được sinh viên và đã tìm mọi kênh để có thể hỗ trợ, trao học bổng cho sinh viên. Ví dụ 

trong thời gian gần đây, nhà trường đã tìm và hỗ trợ cho một số sinh viên toàn bộ học phí 

của năm ngoái và sinh hoạt phí trong một tháng. Nhà trường mong muốn những khoản hỗ 

trợ có thể đến đúng người, đúng việc. Nhà trường cần có sự hỗ trợ của các bạn sinh viên 

để nhà trường có thể nhận được thông tin chính xác về các trường hợp cần trợ giúp. Hàng 

năm, nhà trường cũng vẫn có những phần quà hỗ trợ những bạn sinh viên có hoàn cảnh 

chưa thuận lợi có thể về quê ăn tết nhưng số lượng cũng chưa nhiều và hoạt động cũng 

chưa được lan tỏa. Năm nay, nhà trường sẽ đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động như vậy.  

Câu 14. Trong thời gian nhập học của K65 em nhận thấy các bạn chưa nhận được 

nhiều hỗ trợ để ý đến các bạn nhiều lắm, ví dụ như KTX nhiều bạn ở xa nhưng đã 

phải thuê nhà nghỉ với chi phí lớn, mà trường mình nhập học theo ngành, nhiều bạn 

đến muộn thì hết suất, em hy vọng trường có phương án hỗ trợ để sao cho các bạn 



không bắt buộc phải đúng ngày nhập học mới đăng ký được KTX. Ngoài ra, hy vọng 

trường có thể tác động bên ban quản lý KTX ĐHQGHN xem lại về cơ sở vật chất bên 

KTX Mỹ Đình vì bên đó đang bị xuống cấp. 

Trả lời: Trong dịch Covid, chúng ta đã chứng kiến tính khả thi và hiệu quả của các dịch 

vụ thực hiện trực tuyến. Bắt đầu từ năm tới, các hoạt động liên quan đến việc nhập học 

của sinh viên sẽ được đẩy mạnh trên các kênh liên quan đến trực tuyến để các bạn học 

sinh trúng tuyển có thể cung cấp hồ sơ, thông tin đăng ký qua kênh trực tuyến trước. Khi 

đến nhập học trực tiếp các bạn có thể có nhiều thời gian để thăm quan, giao lưu với nhà 

trường hơn. Việc hỗ trợ sinh viên bên phía Mỹ Đình, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với 

phía quản lý bên ĐHQGHN để có kênh hỗ trợ tốt hơn. Rất mong các em có thể góp ý 

trực tiếp, kịp thời hơn nữa về các nội dung tương tự cho nhà trường.  

Câu 15. Thưa thầy cô, lớp em có thắc mắc liên quan đến chính sách học bổng khuyến 

khích của trường mình. Theo như lớp em tìm hiểu thì có những kỳ học có cả học bổng 

loại xuất sắc (17tr5) và loại giỏi (8tr750) (cụ thể là kỳ I năm ngoái); nhưng cũng có 

học kỳ chỉ có 1 loại học bổng, giống như kỳ I vừa rồi ạ. Như vậy số % sinh viên của 

một khoa được nhận học bổng mỗi kỳ là khác nhau, thì thay mặt lớp em xin hỏi tiêu 

chí để tính số sinh viên được nhận học bổng mỗi kỳ là như thế nào ạ?  

Trả lời: Nguyên tắc để xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên theo quy chế của 

ĐHQGHN và theo quy chế của Bộ GD&ĐT thì nguồn ngân sách để cấp học bổng tối 

thiểu bằng 8% học phí. Hiện tại, nhà trường đang căn cứ theo 8% thu học phí của học kỳ 

trước để tính toán cho học kỳ sau. Nguyên tắc tính ở đây là 8% học phí theo ngành học, 

khóa học, tính từ cao xuống thấp đối với ngành học, khóa học đấy nếu hết số tiền sẽ dừng 

lại. Nếu khóa khác trong ngành đấy hoặc ngành khác trong khoa đấy thừa kinh phí thì lúc 

đó mới xét bổ sung sang cho các ngành khác và khóa khác trong cùng khoa. Và mức học 

bổng sẽ thay đổi theo từng năm, ví dụ như năm 2020-2021 sẽ phụ thuộc và định mức học 

phí, hàng năm học phí tăng thì mức học bổng cũng sẽ tăng.  

Câu 16. Em muốn hỏi 1 chút về điểm rèn luyện của sv ạ, tất cả các kì học là lớp trưởng 

đều phải thu tờ kết quả rèn luyện và lấy chữ kí của cố vấn học tập, nhưng tình trạng 

các bạn quên hay nộp muộn là thường xuyên, và đặc biệt là trong dịp dịch bệnh thế 

này thì càng khó khăn. Vậy em muốn hỏi là liệu nhà trường có thể tích hợp kết quả 

rèn luyện vào tài khoản mail hoặc course của sv để các bạn sv quản lý dễ hơn không? 

Trả lời: Việc đánh giá điểm rèn luyện nhà trường cũng đã nhiều lần trao đổi để chuyển 

đổi sang đánh giá ĐRL online, tuy nhiên cũng có một số yếu tố vẫn cần tới sự tương tác 

trực tiếp giữa sinh viên và thầy cô cố vấn học tập, cần sự tương tác giữa các thành viên 

trong lớp nên hàng kỳ hoạt động đánh giá cũng là dịp để tạo ra không khí sinh hoạt lớp, 

tuy nhiên trong thời gian tới nhà trường cũng sẽ cân nhắc triển khai được một số khâu 

trên phần mềm để giảm thiểu việc phải triển khai bằng tay. 

Câu 17. Hiện nay Trường đã bỏ đi các học phần kinh tế từ bắt buộc thành tự chọn, thì 

em nghĩ Nhà trường nên thay thế các học phần đó bằng các hình thức bồi dưỡng kiến 



thức tài chính khác cho sinh viên, đặc biệt là hiện nay có quá nhiều hình thức lừa đảo, 

đa cấp. Hơn nữa, nếu kiến thức tài chính của sinh viên không tốt thì sẽ khó phát triển 

bản thân hơn sau này ạ. Em xin cảm ơn! 

Trả lời: Khối kiến thức bổ trợ ko chỉ bổ sung kiến thức về kinh tế, còn nhiều kiến thức 

khác các em có thể dc bồi dưỡng: ngoại ngữ, luật, toán,...Các em có thể lựa chọn học 

những nội dung mình mong muốn.  

Câu 18. Về cơ sở vật chất em xin đề xuất như sau: Phòng 307-GĐ2 có một điều hòa 

không điều khiển được (ở phía trên gần bàn giảng viên), một số ổ điện ở phòng máy 

402-E5 không hoạt động nên sinh viên không thể sử dụng được máy tính hay cắm sạc 

laptop tại phòng máy được? 

Trả lời: Trung tâm máy tính sẽ cho kiểm trả lại các ổ cắm điện 402E5 và điều hòa.  

Câu 19. Trong thông báo của trường gửi xuống về việc sinh viên tham gia Hội nghị 

sinh viên NCKH cấp trường và cấp ĐHQG. Trong đó có nêu quyền lợi của sinh khi 

tham gia được sử dụng kết quả NCKH thay điểm cho 1 môn học trong chuyên ngành 

của khoa sinh viên đó theo học. Tuy nhiên, điều kiện cần đạt được để nhận lại quyền 

lợi trên như là đạt giải gì? giải cấp trường đã được chưa hay phải đạt giải cấp ĐHQG? 

Nên mong các thầy giải đáp thêm về vẫn đề này để các bạn tham gia NCKH nhận 

được đúng quyền lợi của bản thân nếu đã đủ điều kiện đạt được ạ. 

Trả lời: Nhà trường đã ban hành quyết định từ tháng 12/2017 về việc liên quan đến các 

thành tích nghiên cứu khoa học và tham dự các kỳ thi olympic quốc gia và quốc tế của 

sinh viên, đã được chia sẻ với các bạn sinh viên. Đối với sinh viên đạt giải trong các hội 

nghị sinh viên NCKH, ngoài thưởng cho các công trình nghiên cứu cấp ĐHQGHN, sinh 

viên sẽ được thưởng kinh phí và được cộng điểm thưởng. Ví dụ nếu đạt giải cấp Bộ hoặc 

cấp ĐHQGHN thì giải nhất được cộng 0,2đ, giải nhì cộng 0,15đ, giải ba cộng 0,1đ và 

giải khuyến khích cộng 0,07đ. Đối với các bạn thi các kỳ thi Olympic thì các bạn sẽ được 

miễn học công nhận điểm hoặc cộng điểm một số học phần tùy theo giải đạt được. 

Những quy định này đều đã được ban hành và các bạn có thể thông tin chi tiết trong các 

lớp cố vấn học tập trên trang courses hoặc trên website của nhà trường.  

Câu 20. Em có chút góp ý về ACM/ICPC. Đây là kỳ thi rất tốt cho các bạn sinh viên 

nhưng em thấy phong trào ở trường mình chưa có, tức là về mặt thông tin kỳ thi diễn 

ra như thế nào, thành lập đội tuyển như thế nào và thi như thế nào không hề được 

phổ biến rộng rãi. Do đó, các bạn sinh viên không có khả năng tiếp cận với kỳ thi này. 

Em thấy các bạn tham gia thi chủ yếu toàn các bạn đều đã học chuyên tin từ cấp 3 và 

tiếp tục thi ở cấp ĐH thôi. Em mong rằng trường có thể đẩy mạnh các kênh thông tin 

hơn cũng như đẩy mạnh phòng trảo ACM/ICPC ở Trường mình ạ.  

Trả lời: Trong thời gian tới, nhà trường sẽ cân nhắc để làm sao có thể tổ chức một dạng 

sơ tuyển của kỳ thi ACM/ICPC rộng rãi toàn trường. Hoạt động này có thể coi là một 

hình thức sinh hoạt chuyên môn bổ ích. Mong rằng khi nhà trường thực hiện hoạt động 

này sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các em.  



 


